
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สาม 

   วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สาม โดยมี  นายสุชาติ ตันเจริญ           
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายศุภชัย โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง  
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 
2565 โดยเป็นการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายชลน่าน 
ศรีแก้ว กับคณะ จ านวน 186 คน เป็นผู้เสนอ) 
  จากนั้ น ประธานฯ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า การอภิปรายทั่ วไปฯ ใช้ เวลาไปแล้วทั้ งหมด           
จ านวน 30 ชั่ วโมง 9 นาที  52 วินาที  โดยคณะรัฐมนตรีใช้ เวลา จ านวน 6 ชั่ วโมง 20 นาที  32 วินาที             
พรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลา จ านวน 49 นาที 30 วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลา จ านวน 21 ชั่วโมง 26 นาที        
15 วินาที คงเหลือ จ านวน 23 ชั่วโมง 33 นาที 45 วินาที ประธานใช้เวลา จ านวน 1 ชั่วโมง 33 นาที 35 วินาที    
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  
   ต่อจากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
สมาชิกฯ อภิปรายไม่ ไว้วางใจพลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในประเด็นการบริหารประเทศที่ผิดพลาดและล้มเหลว ไม่สามารถแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ให้กับประเทศ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ       
และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนได้เลย นายกรัฐมนตรีเป็นต้นตอที่ท าให้ปัญหาที่มีอยู่ มีความซับซ้อนขยาย  
วงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งปัญหาการเมือง อาชญากรรม ยาเสพติด การทุจริต คอร์รัปชัน ประชาชนในชาติ
แตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายขยายวงกว้างข้ึนมากกว่าเดิม อาทิ 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผลจากการบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา     
นับวันจะท าให้ประเทศถอยหลัง เศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหว ประชาชนที่ยากจนอยู่แล้วยิ่งยากจนลงเรื่อย ๆ 
ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนกับคนรวยขยายวงกว้างมากขึ้น ผู้คนตกงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่มีงานท าเพ่ิม
มากขึ้นทุกวัน ธุรกิจย้ายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน นักลงทุนใหม่ก็เข้ามาลงทุนน้อยลง มีการใช้จ่าย
งบประมาณโดยมิได้ค านึงถึงวินัยการเงินการคลัง มุ่งแต่ก่อหนี้ เพ่ือแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมือง           
โดยไม่สนใจต่อภาระหนี้สาธารณะและหนี้สินต่อหัวของประชาชน จนเรียกได้ว่าเป็นยุคก่อหนี้มหาศาล        
เพ่ือน ามาผลาญโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน ใช้งบประมาณเพ่ือการจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ที่ไม่มีความจ าเป็นต่อภารกิจของประเทศในภาวะที่ประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รุนแรง        
ไม่ก ากับดูแลการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ         
ที่วิกฤต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับปล่อยให้พวกพ้องและบุคคลแวดล้อมของตนเองกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง ไม่ใส่ใจที่จะป้องกันและปราบปราม มีการใช้เงินและการต่อรอง
ผลประโยชน์เพ่ือความอยู่รอดทางการเมืองของตนเอง นับตั้งแต่ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารประเทศ
มา 8 ปี มีวิกฤตเศรษฐกิจมาโดยตลอดรายได้ต่อหัวของประชาชนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ เกิดวิกฤตหนี้สิ้น        
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และจากวิกฤตด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขที่ล้มเหลวจนท าให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (โควิด -19) จนท าให้ เกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน ทั้ งด้านการท่องเที่ยว             
ด้านอุตสาหกรรม ยิ่งท าให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย ประชาชนล าบาก ตกงาน ไม่มีรายได้ ทุนส ารอง
ระหว่างประเทศลดลง แต่หนี้สาธารณะกลับเพ่ิมข้ึน 3.2 ล้านล้านบาท หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยประชาชน
ไทยเป็นหนี้ทันที 220,341 บาท ต่อคน การบริหารราชการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาทุกหย่อมหญ้า 
โดยเฉพาะไม่มีการควบคุมดูแลราคาพลังงาน ราคาน้ ามันสูง เพราะปล่อยให้ค่ากลั่นน้ ามันลอยตัว จึงท าให้  
ราคาต้นทุนพลังงานสูงขึ้นมาก ปัจจุบันมีโรงกลั่นน้ ามันในไทย 7 แห่ง ซึ่งก่อนวิกฤติโควิด ค่าการกลั่นอยู่ที่       
2 - 2.5 บาทต่อลิตร แต่ปี 2565 (มกราคม – เมษายน) ค่ากลั่น อยู่ที่ 3.27 บาทต่อลิตร และ พฤษภาคม     
ค่ากลั่นอยู่ที่ 5.20 บาทต่อลิตร ท าให้ราคาต้นทุนพลังงานสูงขึ้น ส่วนค่าการตลาดเบนซิน 65 และดีเซลทุกชนิด        
อยู่ที่ 1.7 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ อยู่ที่ 3.4 - 5.5 บาทต่อลิตร ซึ่งรัฐบาลควรควบคุมราคาค่าการกลั่นน้ ามัน 
เพ่ือท าให้ราคาต้นทุนพลังงานของประชาชนต่ าลง โดยเห็นว่าไม่ควรเกิน 1.5 บาทต่อลิตร และไม่ควรใช้การ
อ้างอิงราคาตลาดโลกจากสิงค์โปร์ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาค่าไฟฟ้าแพงขึ้น (กันยายน – ธันวาคม) เพ่ิมขึ้น        
5 บาท ต่อหน่วย ส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่ไม่มีการปรับค่าแรงแต่ค่าครองชีพกลับเพ่ิมสูงขึ้น และท าให้
ราคาสินค้าต่าง ๆ ตลอดจนค่าปุ๋ย ค่าขนส่ง ค่าอาหารปรับตัวสูงขึ้นแต่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกลับ        
ไม่เดือดร้อน เพราะมีสวัสดิการมากกว่าประชาชน ปัญหาเศรษฐกิจหลัก ๆ เกิดจากสถานการณ์โควิด  - 19    
ส่วนหนึ่ งส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง จากปี 62 มีนักท่องเที่ยว 39.79 ล้านคน มีรายได้             
3.06 ล้านล้านบาท แต่รายได้ท่องเที่ยวช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ลดลงไป 6.784 ล้านบาท และจ านวนนักท่องเที่ยว   
ในครึ่งปีแรก 2565 มีนักท่องเที่ยวเหลือเพียง 2 ล้านคน ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเดือดร้อน
ประชาชนคนไทยทุกคน ประชาชนยากจนลง เมื่อไม่สามารถหารายได้ เข้าประเทศได้ รัฐบาลจึงต้องเก็บภาษี
กับประชาชนเพ่ิมขึ้นในทุกรูปแบบ ทั้งภาษีสรรพสามิต และการจ่ายค่าปรับต่าง ๆ ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 
นอกจากนี้ ยังท าโครงการที่เอ้ือเจ้าสัว ถือเป็นผลงานด้านลบที่ชัดเจน เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ติดกับดัก      
การผูกขาดสัมปทานเจ้าสัว ต้องตอบแทนผู้อุปถัมภ์ทางการเมือง และตอบแทนผู้สนับสนุนทางการเงิน          
ในการยึดอ านาจ ทั้งที่ปัญหารากเหง้า เป็นเรื่องของการเกษตร ช่วยเหลือชาวนา เช่น เกษตรแปลงใหญ่         
ที่ต้องใช้เครื่องจักรกล และกลุ่มได้ประโยชน์มีนายทุนแค่ 4-5 ตระกูล บางรายมีที่ดิน ล้านไร่ และบางคน 
800,000-900,000 ไร่ และโครงสร้างพ้ืนฐานก็เข้าถึงเจ้าสัวก่อน และในเรื่องมักเข้าทางเจ้าสัวก่อน กู้เงินก่อหนี้ 
5 ล้านล้านบาท จะใช้เวลาอีกกี่อายุคนถึงจะใช้หมด และกู้เงินน ามาแจกเพ่ือหวังผลทางการเมืองรัฐบาล     
ไม่ได้บอกว่าหนี้สินที่ก่อขึ้น จะหารายได้จากที่ไหนมาชดใช้หนี้ และจะหารายได้ไปคืนหนี้ได้อย่างไร เท่ากับ  
ท่านถ่ายปฏิกูลทิ้งไว้ และปล่อยให้ให้คนรุ่นหลังมาช าระล้างให้ ยิ่งอยู่นานยิ่งสร้างปัญหาไม่รู้จักจบ ยิ่งอยู่ยิ่งท า
ให้คนรุ่นหลังมีภาระ มีความเหนื่อย ซ่ึงนายกรัฐมนตรี เป็นนายก มา 7 ปี 10 เดือน 27 วัน และได้พิสูจน์แล้วว่า
อยู่ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนไทย จึงอยากให้นายกรัฐมนตรียอมรับว่าแก้ปัญหาไม่ได้ อยู่ไปก็ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ควรออกจากต าแหน่งเสีย 

- ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในยุคของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นับว่ามีสถิติสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ โดยแพร่กระจายไปทุกอณูของสังคม เป็นยุคที่ทุจริตเฟ่ืองฟู ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
รั้งท้ายของอาเซียน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ ไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ไร้ความสามารถ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้จิตส านึกรับผิดชอบ ขาดภาวะ     
ความเป็นผู้น าที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล เป็นผู้น าที่พิการทางความคิด ยึดติดแต่อ านาจ ไม่เคารพหลักนิติรัฐ      
นิติธรรม ไร้คุณธรรมจริยธรรม ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องเสียหาย         
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อย่างร้ายแรงทุกด้าน ปล่อยปละละเลยให้บุคคลแวดล้อมและพวกพ้องของตนแสวงหาผลประโยชน์บน     
ความทุกข์ยากของพ่ีน้องประชาชน ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยละเว้นเพิกเฉยต่อการทุจริต     
ในภาครัฐเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง โดยได้ยกตัวอย่าง คดีคลองด่าน ซึ่งละ เว้นการเรียก
ค่าเสียหายจากผู้กระท าผิด เนื่องจากเป็นพรรคพวกเดียวกัน ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัยด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ       
4,000 พันล้านบาท เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นให้จ่าย เงินแก่เอกชน ผิดประมวลกฎหมาย      
มาตรา 157 สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อแผ่นดิน นายกรัฐมนตรีละเลยไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย 

นอกจากนั้น เมื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล
ปัจจุบัน ยังละเว้นไม่ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทางแพ่งที่ได้จ่ายเงิน 4 พันกว่าล้านบาท การทุจริต    
คอร์รัปชันภายในกระทรวงกลาโหม ที่สร้างการสูญเสียให้กองทัพเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงการที่มี       
ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น มีการท าสัญญาก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ในกองทัพอย่างผิดปกติมีการ        
ท าสัญญา แต่งานไม่มีความก้าวหน้าแต่อย่างใด การประกวดราคาในกองทัพมีความผิดปกติ มีการก าหนด
คุณลักษณะผู้รับเหมาก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว และมีลักษณะฮ้ัวประมูลกัน มีการใช้อ านาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์
ให้พวกพ้องและคนใกล้ชิดให้เข้ารับต าแหน่งต่าง ๆ อย่างไม่ถูกต้องชอบธรรม ลุแก่อ านาจ ช่วยเหลื อบุคคล
แวดล้อมที่ท างานให้ และคนใกล้ชิด กรณีการตั้งบุคคลใกล้ชิดให้เข้ารับต าแหน่งส าคัญในรัฐบาล และไม่ก ากับ
ควบคุมการท างานให้ดี อีกทั้งยังมีผลประโยชน์ตอบแทนผ่านการแต่งตั้งบุคคลครอบครัวคนที่ท าให้รับราชการ
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะผู้ดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดการให้ลูกชาย 
และลูกสาวของนายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เข้ารับราชการต ารวจ 
โดยไม่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงาน การแต่งตั้งแบบนี้ถือว่าเอาประโยชน์ใส่พวกตนเอง ประเด็นการ
อนุมัติโครงการตามพระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เช่น การประมูลโครงการ
บริหารระบบท่อส่งน้ าสายหลักในภาคตะวันออก หากกรมธนารักษ์ยืนยันจะท าสัญญาต่อไป จะเป็นการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง จนท าให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ  ประเด็นเหมือง
ทองอัครา สร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างมหาศาล ประชาชนทั้งประเทศต้องแบกรับความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวง ทั้งที่ผู้ที่สร้างปัญหาคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ ใช้มาตรา 44         
อย่างไม่ถูกต้อง ท าให้ประเทศไทยเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องได้ มีหลายหน่วยงานคัดค้าน แต่นายกรัฐมนตรีกลับ
ไม่ฟังเพิกเฉยข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน เพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหาเหมืองทองอัคราจนท าให้ปัญหาลุกลามบาน
ปลาย ลุแก่อ านาจ ใช้อ านาจในทางที่ผิด ไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศ ครอบง าการท างานของ
คณะกรรมการด าเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างไทยและบริษัทคิงส์ เกต คอนโซลิ เดทเต็ด ลิมิ เต็ด              
ของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ผู้ด าเนินการเหมืองทองอัครา 
ท าให้ปัญหาบานปลาย ส่งผลเสียหายต่อประเทศ ส่งผลต่องบประมาณแผ่นดิน  ทั้งนี้ การใช้ค าสั่งมาตรา 44 
ในทางมิชอบ มีความผิดปกติในการแต่งตั้งต าแหน่งต่าง ๆ ในส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น าสาธารณสมบัติ
ที่สงฆ์ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ อีกทั้ง ยังจงใจทุจริตงบกลาง สมรู้ร่วมคิด ท าเป็นขบวนการอ้างโควิด – 19 
บังหน้า ปล่อยให้คนสนิทท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงบนความทุกข์ยากของพ่ีน้องประชาชน จากความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในรูปแบบของการอบรมสัมมนาผ่านกระทรวง
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มีการอบรม           
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง นอกจากนี้ คดีกลโกง
น้ ามัน นายกรัฐมนตรีไม่ใส่ใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ปล่อยให้มีไอ้โม่งกินน้ ามันเขียว น าภาษีถมทะเล        
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ผลักภาระให้ประชาชนท าลายความมั่นคงทางทะเลและเศรษฐกิจของประเทศ การทุจริตน้ ามันเขียว             
ท าให้ประเทศชาติเสียหาย  เพราะน้ ามันเขียวเป็นการช่วยเหลือชาวประมงพาณิชย์ที่จะน ารายได้เข้าประเทศ 
ปัจจุบันนี้มีเรือประมงที่ออกจับปลาจริง คิดเป็นร้อยละ 40 เรือประมงพาณิชย์ออกเรือลดลงแต่ยอดจ าหน่าย
น้ ามันดีเซลส าหรับเรือประมงเพ่ิม มีการทุจริตน้ ามันไป 300 ,000,000 ลิตรต่อปี คิดเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท  
มีเรือประมงลักลอบเติมน้ ามันเขียวท าให้รัฐเสียหายกว่า 700 ล้านบาท    

- รัฐบาลไม่รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติ ปล่อยให้มีการรุกล้ าอธิปไตย
ไทย กรณีเครื่องบิน MiG - 29 ของเมียนมา บินเหนือน่านฟ้าไทย เป็นเวลา 20 นาที ณ อ าเภอพบพระ    
จังหวัดตาก ประชาชนต่างตกใจ หวาดกลัว แต่รัฐบาลและกองทัพกลับเพิกเฉย การรุกล้ าน่านฟ้าของเมียนมา
ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ แต่รัฐบาลปล่อยปละละเลย โดยอ้างว่าเป็นเพ่ือนบ้านกันอย่าท าให้เป็นเรื่องใหญ่ 
โดยไม่ค านึงและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ  

- ปัญหาสังคม มีการน าอาชญากรสงครามไซเบอร์เพ่ือมาเล่นงานประชาชน คุ กคาม           
ผู้ที่เห็นต่าง มีการติด GPS เพ่ือติดตามข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เห็นต่าง  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง         
ที่เรียกว่า สปายแวร์เพกาซัส และ Circles เป็นอาวุธสงคราม เพ่ือล้วงข้อมูล และสอดแนมประชาชน เป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน และเป็นการกระท าที่ไม่ถูกกฎหมายเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้อินเตอร์เน็ตของประชาชนหาข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุมและหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และทรัพยากรต่าง ๆ กับผู้ที่เห็นต่าง ทั้งนี้ มีการตรวจพบการใช้งานสปายแวร์ Circles ในหน่วยงานราชการ
ไทย 3 หน่วยงาน คือหน่วยข่าวกรองทหารบก กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด  การใช้สปายแวร์ระดับโลก หากใช้กับอาชญากรร้ายแรง ป้องกัน
การก่อการร้าย หรือตามจับพ่อค้ายาเสพติด ก็คงไม่เป็นปัญหา คุ้มค่ากับเงินหลักพันล้านที่ ใช้ซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ 
แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกแฮ็ก กลับกลายเป็นนักวิชาการ ซึ่งไม่ได้เป็นอาชญากรร้ายแรงใด ๆ เพียงแต่เป็นผู้ที่เป็นศัตรู
ของระบอบประยุทธ์เท่านั้น แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรี ไม่ได้ใช้อาวุธสงครามร้ายแรงอย่างสปายแวร์     
เพกาซัส และสปายแวร์ Circles กับอริราชศัตรู แต่กลับใช้กับประชาชน อ้างว่าใช้กับอาชญากร แต่แท้จริง
ตนเองนั่นแหละก าลังประพฤติตนเป็นอาชญากรไซเบอร์ หันอาวุธสงครามใส่ประชาชนเสียเอง 

- บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด บกพร่องล้มเหลว จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ปล่อยปละ
ละเลยให้มีการท าลายประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เขียนกติกาใหม่เอ้ือต่อการสืบทอดอ านาจของตัวเอง     
เป็นการปล้นอ านาจเขามา และยัดเยียดอ านาจให้ตัวเอง มีการครอบง ารัฐสภา ท าให้เกิดงูเห่ากินกล้วย และ
ลิดรอนสิทธิ ละเมิดเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ยังมีการออกแบบระบบเลือกตั้งที่เอ้ือให้มีพรรคปัดเศษ         
มีระบบปันส่วนผสม มีสูตรค านวณที่ผิดเพ้ียน บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและบัญชี
รายชื่อเป็นคนละเบอร์ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ ท าให้รัฐเสียงบประมาณมหาศาล ประชาชนเกิดความสับสนวุ่นวาย  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ตอบชี้แจงประเด็นเรื่องการก่อสร้าง        
แท่นประดิษฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุเสาวรีย์ ว่าเดิมมีการจัดซื้อจัดจ้างใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 ของกองทัพ โดยได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก มีผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย   
เข้ายื่นเสนอราคา โดยผู้ชนะการคัดเลือกได้เสนอวงเงินในการก่อสร้าง จ านวนประมาณ 59 ล้านบาท ภายหลัง
การจัดท าสัญญา และระหว่างการก่อสร้าง ทางบริษัทคู่สัญญาได้แจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคสิ่งปลูกสร้าง      
ที่แล้วเสร็จ ได้แก่ แท่นประดิษฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงสาธารณูปโภคตามแบบรูปที่สัญญาก าหนด 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กองทัพบกต้องการ โดยไม่ขอรับเงินค่าจ้างที่ระบุไว้ในสัญญา และยินยอมในการ
เลิกสัญญาและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ซึ่งกรมยุทธโยธาทหารบกก็ได้ส่งคืนงบประมาณดังกล่าวซึ่งยังไม่ได้มี  
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การเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการให้แก่กองทัพบกต่อไป กรณีคลองด่านขอยืนยันว่าตนให้ความส าคัญและได้มี
ข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด และได้ยื่น
ค าร้องไปแล้ว เพ่ือให้ขอวินิจฉัยเกี่ยวกับค าพิพากษาศาลฎีกา และค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งขณะนี้มี       
ความขัดแย้งกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการพิจารณา นายกรัฐมนตรีไม่อาจ   
ก้าวล่วง ส่วนเรื่องการอายัดทรัพย์สิน ส านักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน (ปปง.) ได้อายัดทรัพย์สิน
ของกิจการร่วมค้า NVPSKG ที่รับเงินตามค าพิพากษาไปแล้วเมื่อปี 2558 งวดที่ 1 ให้ตกเป็นของแผ่นดิน        
ซ่ึงมีค าพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วเป็นบางคดี และส านักงาน ปปง. ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งด าเนินการอายัดสิทธิ
เรียกร้องที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจ่ายในงวดที่ 2 และ 3 ศาลแพ่งก็ได้มีค าสั่งอายัดแล้ว อยู่ในระหว่างรอฟัง
ผลค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด โดยรายละเอียดด้านกฎหมายต่าง ๆ เพ่ิมเติม ขอให้นายวิษณุ เครืองาม       
รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงเพ่ิมเติม
ต่อไป กรณีการฟ้องร้องด าเนินคดี  GT 200 ยืนยันว่าได้มีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดย
กระทรวงกลาโหมได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย มีการด าเนินคดีกับเอกชนที่เป็นคู่สัญญา รวม 13 คดี 
(แพ่ง 1 คดี อาญา 7 คดี และปกครอง 5 คดี) ซึ่งปัจจุบันคดีถึงท่ีสุดแล้ว จ านวน 5 คดี (แพ่ง 1 คดี อาญา 3 คดี 
และปกครอง 1 คดี) อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล รวมจ านวน 6 คดี (ศาลฎีกา 2 คดี และศาลปกครอง
สูงสุด 4 คดี) โดยได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย รวมประมาณ 747 ล้านบาทเศษ ซึ่งผู้ถูกฟ้องบางส่วนได้ช าระ
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแล้ว จ านวน 17 ล้านบาทเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกองทัพจะติดตามคดี     
ที่ยังค้างอยู่อย่างใกล้ชิด เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการต่อไป ทั้งนี้ ประเด็น GT200 ถือเป็นปัญหาของ
ทั้งโลกในหลายประเทศ ซึ่งเคยมีการใช้งานในสงครามอิรัก สงครามต่าง ๆ ในอดีต รวมไปถึงสนามบินต่าง ๆ 
ด้วย จึงเป็นปัญหาที่เผชิญร่วมกัน ส าหรับการเพ่ิมอัตราค่าไฟฟ้าในอนาคต มีเหตุผลความเป็นมา โดย กฟผ. 
แบกรับหนี้สินภาระมากกว่า 1 แสนล้านบาท โดยในระบบการผลิตจัดหาและจ าหน่าย ไฟฟ้าในประเทศนั้น    
จะมีความเชื่อมโยงถึงกันทั้ง น้ ามัน แก๊ส ไฟฟ้า แบ่งหน้าที่เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผลิตและระบบสายส่ง     
คือ กฟผ. และกลุ่มจ าหน่าย คือ กฟน. และ กฟภ. ซึ่ งส่วนใหญ่แล้วประชาชนจะเกี่ยวข้องกับสองส่วน        
ทั้งนี้ มูลค่าของการไฟฟ้าทั้งระบบอยู่ที่ 8-9 แสนล้านบาท ภาระหนี้สินเป็นผลมาจาก กฟผ. ซึ่งจ าเป็นต้อง
จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอไม่ให้ดับ และเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานด้วย ปัจจุบัน กฟผ. มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
เองประมาณร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือได้มาจากการจัดซื้อต่างประเทศ อาทิ ลาว และมาเลเซีย หรือซื้อจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายใหญ่และรายย่อยในประเทศ ซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้างานแสงอาทิตย์
พลังงานลม ชีวมวล กฟผ. จ าเป็นต้องติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งรัฐบาลก็ต้องมี      
การประเมินและนายกรัฐมนตรีเองได้เข้าร่วมการหารือทุกครั้ง รับฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน     
ทุกสมาคม รัฐบาลมีความจ าเป็นต้องมีการค านวณจุดที่สูงสุดในการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมแต่ละช่วงเวลา 
ช่วงไหนที่ใช้มากใช้น้อย ต้องมีการเตรียมไฟฟ้าส ารองไว้ ไม่ให้เกิดเหตุไฟดับและไฟกระชาก ซึ่ง กฟผ. ก็ได้     
น าเหตุผลดังกล่าวนั้นมาก าหนดราคาค่าไฟฟ้าที่ควรจะเป็น เพ่ือจะขายให้ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งผลรูปแบบของ
การผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกันจะส่งผลกระทบกับต้นทุนไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกัน ในเรื่องราคาไฟฟ้า
ที่จัดเก็บมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ราคาคงที่ ที่เก็บอยู่ประมาณ 4 บาท และมีค่าอัตราไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า FT            
ให้เหมาะสม ซึ่ง กฟผ. ใช้เป็นตัวปรับราคาค่าไฟฟ้า โดยคิดต่อจ านวนหน่วยที่มีการใช้งานจริง มีความละเอียด
ไม่ใช่คิดง่าย ๆ ตัวอย่าง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนราคาต้นทุนเชื้อเพลิง โดยจะมีการค านวณต้นทุนล่วงหน้าเพ่ือใช้
เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ปัจจุบันมีการจัดเก็บในอัตรา 23 สตางค์ต่อหน่วย เป็นผลมาจากราคาถ่านหิน
ที่เพ่ิมสูงขึ้นถึง 216.11 บาทต่อตัน ราคาน้ ามันดีเซลที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 2.33 บาทต่อลิตร ก๊าซธรรมชาติที่มี



6 

 

อัตราการใช้อยู่ประมาณร้อยละ 60 ซึ่งหากไปดูราคาน้ ามันในตลาดโลก ล้วนราคาขึ้นหมด กฟผ. ต้องแบกรับ
ต้นทุนที่สูงขึ้น และยังไม่ได้ปรับราคา FT ตั้งแต่ปีก่อนหน้า เรื่องของราคาก๊าซธรรมชาติมีการน าก๊าซธรรมชาติ
แบบเหลวในการผลิตไฟฟ้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการแบกรับภาระหนี้สินของ กฟผ. ในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
ส่วนใหญ่มีการน าก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาเข้ามา ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ประกอบ
กับการผลิตที่เกิดจากแหล่งเอราวัณในอ่าวไทยที่ลดลงไปเยอะมาก รวมทั้งผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคือการบริหารให้ได้ และรับฟังความคิดเห็นให้ทุกอย่างอยู่ในกรอบของ
ความถูกต้องในเรื่องกฎระเบียบ ในเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานไทยได้ใช้แนวทางแก้ปัญหาโดย
ท าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากประเทศในตะวันออกกลาง เช่น กาตาร์ โอมาน ซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้นมากโดย
ต้องใช้กรรมวิธีพิเศษในการขนส่งและการน ามาใช้ เป็นผลให้ราคาเพ่ิมสูงขึ้น แต่ กฟผ. ก็ยังไม่ได้ปรับราคา FT 
ในช่วงของปีก่อนหน้า ขาดไป 38,000 ล้านบาท และปีนี้อีกประมาณ 44,000 ล้านบาท ติดค้าง supplier 
หลายราย โดยถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่า FT ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ก็ตาม ซึ่งต้องประเมินสถานการณ์อีก
ครั้งว่าจะท าอย่างไรต่อไป โดยมองจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง คือผู้ใช้งาน 

นอกจากนี้ ตนได้ติดตามเรื่องการค้าการลงทุน ราคาสินค้าพืชพันธุ์เกษตรกรรมต่าง ๆ     
อย่างต่อเนื่อง โดยมีความห่วงใยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ต้องการให้เกิดการรวมกลุ่มกัน ใช้เครื่องมือร่ วมกัน    
ซึ่งตอนนี้รัฐบาลเข้ามาดูแล ท าให้เกษตรกรไม่จ าเป็นต้องซื้อเครื่องมือทั้งหมด สามารถเช่าได้ และไม่ได้เกี่ยวข้อง
หรือเป็นการเอ้ือประโยชน์รายใหญ่ใด ๆ ต้องการให้เกษตรกรไทยผู้ที่มีที่ดินน้อยกว่า 5 ไร่ 10 ไร่ ซึ่งมีจ านวน
มาก และรายได้ไม่เพียงพอ เกิดการรวมกลุ่มกัน แบ่งปัน ดูแลซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดวิธีการปลูกระหว่างกัน 
และปลูกตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎีใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้เข้าไปดูแล ให้ไปปลูกพืชอย่างอ่ืนที่ขาดแคลนและต้อง
น าเข้า ขณะที่ปริมาณการผลิตข้าวของไทยมีปริมาณสูงมาก แต่ที่บอกว่าเราส่งขายได้น้อย ทั้งนี้เพราะต้นทุน
การผลิตสูง ซึ่งรัฐบาลก าลังแก้ไข เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด โดยดูที่ต้นทางการผลิต ในเรื่อง
การตลาด ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์รับนโยบายรัฐบาลในการหาตลาดเพ่ิม ตนได้สั่งการให้หาแนวทางให้เกษตร
แปลงใหญ่สามารถค้าขายข้าวโดยตรงได้ นอกเหนือจากการส่งข้าวผ่านทางสมาคมส่งออก เพ่ือให้ราคาสามารถ
แข่งขันได้ ประเทศไทยเรามีของดีทั้งหมด แต่ปัญหาคืออาจจะมีมากจนท าให้ราคาไม่สามารถแข่งขันได้      
ราคาแพงเพราะต้นทุนแพง ซึ่งรัฐบาลพยายามท าอย่างเต็มที่ในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งก็มีความก้าวหน้าตามล าดับ 
แต่คงไม่สามารถพูดได้ว่าส าเร็จแล้ว การแก้ปัญหาทุกอย่าง ทั้งปัญหาความยากจน หนี้สาธารณะ เป็นต้น 
รัฐบาลนี้เอาขึ้นมาเป็นประเด็นทั้งหมด เพ่ือจะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นที่กล่าวว่า ทุกอย่างที่ ท าตน
เสียหายทั้งหมด ก็ดูกันต่อไป พร้อมขอให้พูดในสภาอย่างสร้างสรรค์บ้าง ตนพร้อมรับฟังในส่วนที่เป็นประโยชน์ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวเพ่ิมเติมว่า สถานการณ์โลกในทุกวันนี้เกิดผลกระทบกับ
ทุกประเทศท่ัวโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทย อยากให้ดูว่าเราแก้ปัญหามากน้อยเพียงใด ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลให้รายได้
ลดลง ประชาชนที่มีรายได้น้อยเดือดร้อน รัฐบาลจึงมีมาตรการเฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลผู้มีรายได้
น้อย เรื่องน้ ามัน เรื่องกลุ่มเปราะบาง ทั้งหมดเราใช้งบประมาณไปสูง อาจจะมองว่าเรากู้เงินไปมาก ก็เพราะ    
มีความจ าเป็นต้องกู้ แต่ขณะเดียวกันเรามีทุนส ารองที่มากพอสมควรเพ่ือความเชื่อมั่นให้ระบบการเงินการคลัง
ของไทย และยังมีขีดความสามารถในการช าระหนี้สาธารณะ สถานการณ์เช่นนี้ กระทบกับหลายๆประเทศ  
ไทยไม่ได้อยู่ในฐานะรัฐล้มเหลว ทุกประเทศยังเชื่อมั่น เชื่อใจ พุ่งเป้า ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
ในเรื่องของการลงทุน สิ่งส าคัญคือคนไทยมองไทยกันเองอย่างไร เป็นสิ่งส าคัญ ขอให้ระมัดระวั งการจะพูด      
ที่อาจกระทบกับการต่างประเทศหรือประเทศเพ่ือบ้าน เพราะต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นเรื่อง         
ของประชาชนต่อประชาชน รายได้ มีมูลค่าการค้าขายชายแดนจ านวนมหาศาล ตลอดจนความปลอดภัย      
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ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนตามแนวชายแดน ขอยืนยันว่า สิ่งที่รัฐบาลท า ไม่ใช่ว่าไม่ดีทุกเรื่อง 
แม้ไม่ได้ดีที่สุด แต่ไม่ได้แย่ที่สุด สิ่งที่ถูกอภิปรายอาจสร้างความเข้าใจผิดได้ จึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไข
ปัญหาบ้านเมืองเป็นประเด็นหลัก มากกว่าการทะเลาะเบาะแว้ง ส าหรับที่มาของการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นตน
เข้ามาด้วยระบบรัฐสภามีพรรคการเมืองเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี จะเป็นไปตามกติกา ส่วนการอภิปรายว่า
บริหารประเทศจนท าให้เศรษฐกิจพังพินาศ ล้มเหลว ไม่สามารถสร้างความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้นั้น      
ขอชี้แจงว่าประเทศไทยไม่ได้ป่วยรั้งท้ายภูมิภาค ตัวเลข GDP ปี 2021 ของประเทศไทยในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 
อยู่ในอันดับ 2 และ GDP percapita ของปี 2021 อยู่ในอันดับ 4 แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด  - 19 
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 แต่เศรษฐกิจของประเทศยังคงเดินหน้าในระดับที่ดี
จากการขับเคลื่อนของรัฐบาล และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน GDP มีการฟ้ืนตัวกลับมาเป็นบวก          
อย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย GDP ปี 2564 เติบโต 1.6 จากที่ติดลบมาก่อนหน้านั้น       
ในปี 2565 และ 2566 มีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้นถึง 3.3 และ 4.3 ตามล าดับ จากการคาดการณ์ของ IMF  
เพราะมีเสถียรภาพด้านการต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง ขณะเดียวกันอัตราการว่างงานของไทยต่ าที่สุดในภูมิภาค
อาเซียนเป็นการบริหารเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างสมดุล ขอยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่าง
ประเทศศรีลังกาอย่างแน่นอน  

ขณะนี้ประเทศไทยมีเงินทุนส ารองระหว่างประเทศอยู่ในอันดับที่สูงหนี้ต่างประเทศต่ า
สามารถรองรับความผันผวนของตลาดการเงินโลก และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศได้
นักวิเคราะห์ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยในปี 2566 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงการย้ายฐานการผลิตของ
นักลงทุนถือว่าเป็นธรรมชาติของการด าเนินการทางธุรกิจ ที่ผ่านมามีทั้งธุรกิจที่ย้ายฐานการผลิตไปยัง
ต่างประเทศ เนื่องจากต่างประเทศมีค่าแรงที่ต่ ากว่าประเทศไทยและให้สิทธิประโยชน์มากกว่า ขณะเดียวกัน     
ก็ยังมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาผลิตในประเทศไทยโดยที่ประเทศไทยยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติอยู่ 
สะท้อนได้จากยอดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ณ ไตรมาส 1/2565 มูลค่ารวม 280,019 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 2.8 และมีการขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ 
และตัวเลขขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI ดีขึ้น มูลค่าที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน สองไตรมาสแรกของ     
ปี 2565 มีมูลค่า 219,708 ล้านบาท จาก 784 โครงการ ซึ่งกลับมาสูงกว่าช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 ทั้งนี้ รัฐบาลมีทิศทางที่ชัดเจนในเแผนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย ซึ่งการก าหนดทิศทางนั้นมีทั้งการสนับสนุนเงินลงทุนในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า เน้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ มีหลายบริษัทตกลงที่จะมาลงทุนในประเทศไทย
แล้ว รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะดิจิทัลและอุตสาหกรรม long term resident และ          
soft power โดยคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนมากกว่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจะเพ่ิม  GDP ของประเทศ 1.7 ล้าน
ล้านบาท ไปจนถึงการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและ
มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าแม้ประเทศไทยจะประสบกับความยากล าบาก 
มีหนี้สิ้น แต่มีการเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต เพ่ือหาเงินรายได้มาชดเชยเงินกู้ที่ได้กู้มา  รัฐบาลพยายาม
จะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับล่าง SMEs วิสาหกิจชุมชน Start up เพ่ือให้ธุรกิจเหล่านี้ มีความเข้มแข็ง               
มีความสามารถในการแข่งขัน สถิติการเปิดปิดกิจการในเดือนเมษายน 2565 ในช่วงเวลาที่มีทุนจดทะเบียนของ
กิจการตั้งใหม่มากที่สุด all time high ที่ 171,106 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน ปี 2564 ถึงร้อยละ 
726.7 สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัวในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีจ านวนกิจการจดตั้ งใหม่ 
5,917 ราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 นับว่าเป็นการกลับมาฟ้ืนตัวอีกครั้ง
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หลังจากท่ีมีการชะลอตัวของกิจการ ในช่วงที่มีปัญหาจากสถานการณ์โควิด – 19 รัฐบาลได้ให้กระทรวงแรงงาน
เข้ามาดูแลทั้งผู้ประกอบการและแรงงานเพ่ือไม่ให้เกิดการลดการจ้างงาน มีเงินชดเชยให้ท าให้หลายบริษัท
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ แต่กิจการขนาดเล็กอาจมีปัญหา แต่รัฐบาลจะพยายามฟ้ืนฟูธุรกิจเหล่านี้และจะ
ท าให้ดีที่สุด มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และมีการ
หารือกับทางกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ท าให้เด็กจบมามีงานท า  

ด้านการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รัฐบาลพยายามจัดหา
วัคซีนเพ่ือให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอ แต่ในช่วงแรกอย่างที่ทราบกันถือว่าเป็นช่วงของการค้นคว้า
วัคซีนจึงท าให้วัคซีนมีจ านวนจ ากัด รัฐบาลพยายามควบคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย  
เร่งการฉีดวัคซีน ท า factory sandbox เพ่ือให้โรงงานสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่ต้องปิดกิจการ     
ส่วนที่ระบุว่าไทยมีการเรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน นายกรัฐมนตรียืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ขณะนี้ยังไม่มี
การเรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน และเลื่อนออกไปไม่มีก าหนด ซึ่งต้องศึกษาว่าเราจะจัดเก็บไปท าไม และจะน า
เงินไปท าอะไร รวมถึงตนได้ให้แนวนโยบายไปว่าเราจะหาทางตั้งกองทุนเพ่ือน าเงินไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวได้อย่างไร ช่วงเวลานี้ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เราจะมีรายได้เข้ามาอย่างมหาศาลและเกิดความร่ ารวยได้ 
แต่เป็นช่วงเวลาที่จะท าอย่างไรให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด  - 19 มีสุขภาพที่ดีและน าไปสู่        
ความยั่งยืนที่มีรายได้เพียงพอควบคู่ไปกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงของแพง 
น้ ามันแพงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง และเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่เกิดเฉพาะในประเทศไทย สภาวะดังกล่าวเป็นผลพวง
จากนโยบายการเงินการคลังที่ประเทศใหญ่ ๆ ใช้ในการแก้ปัญหาโควิด – 19 รวมถึงนโยบาย Zero Covid 
Policy ของบางประเทศก่อให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ส่งผลต่อค่าเงินภาวะ
เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อโลกพุ่งสูงมากในช่วงโควิด - 19 ซึ่งเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก ประเทศไทยเอง   
ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะนี้ รวมถึงได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันดิบในช่วงวิกฤตโควิด – 19 ที่เกิดความผัน
ผวนมาก ท าให้ต้นทุนราคาน้ ามันสูงขึ้นจึงท าให้ราคาน้ ามันในประเทศต้องปรับตัวตามราคาต้นทุน สถานการณ์
โควิด – 19 ตั้งแต่ปี 2563 สร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกอย่างมหาศาล แต่รัฐบาลก็ไม่ได้    
นิ่งนอนใจมีการวางแผนและหามาตรการรองรับเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน สถานการณ์โควิด  – 19 ท าให้
แต่ละประเทศมีการปิดเมือง ปิดประเทศ งดกิจกรรมทางเศรษฐกิจงดการเดินทางท าให้จ านวนนักท่องเที่ยว
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ นี่คือสิ่งที่ประเทศได้รับผลกระทบ ส าหรับในประเทศไทยมีแนวทางสมดุลที่จะท าให้
เศรษฐกิจและสาธารณสุขไปด้วยกัน ใช้มาตรการควบคุมเท่าที่จ าเป็น เพ่ือป้องกันไม่ให้มีจ านวนคนติด           
โควิด – 19 สูงขึ้น และจากมาตรการที่ได้ด าเนินการมาท าให้ประเทศไทยอยู่ ในกลุ่ม ที่สามารถฟ้ืนตัว           
ทางเศรษฐกิจได้ดีและฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจได้เร็วเป็นอันดับที่ 28 ของโลกและอันดับ 2 ของอาเซียน รัฐบาล   
ท าทุกอย่างโดยค านึงถึงทุกคนภายในประเทศ ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง  ประเทศไทยเลือกเดินทาง    
สายกลางเพ่ือรักษาสมดุลระหว่างสุขภาพกับปากท้องแม้ว่าประเทศไทยจะมีอัตราการติดเชื้อที่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่
ต่ าที่สุดแต่มีอัตราการตายค่อนข้างต่ ามากแสดงให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขของไทยการเข้าถึงยาและวัคซีนของ
ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างมาก อัตราการตายของไทยเป็นอันดับที่ 127 ของโลกและเป็นอันดับที่ 6 ของ
อาเซียน รัฐบาลท าทุกวิถีทางเพ่ือกอบกู้วิกฤติโควิด – 19 มีการใช้เงินกู้จ านวน 1.5 ล้านล้านบาท เพ่ือจัดหา
วัคซีนเป็นค่ารักษาประชาชนและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงมีการใช้เงินกู้ 854,000 ล้านบาท 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบช่วงวิกฤตโควิด  – 19 ประชาชนได้รับความช่วยเหลือกว่า       
45 ล้านราย ผ่านมาตรการช่วยเหลือประชาชนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเช่น โครงการเราชนะ โครงการบัตร
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สวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ ม.33 เรารักกัน การช่วยเหลือค่าน้ าค่าไฟให้ประชาชน โครงการคนละครึ่งโครงการ
รักษาระดับการจ้างงาน SMEs โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษา มาตรการเปิดประเทศโดยใช้โมเดลภูเก็ตแซ
นบล็อกเป็นต้นแบบให้กับประเทศอ่ืน ๆ  หลายประเทศเชื่อมั่นและกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นการแสดง
ศักยภาพของประเทศไทยและการแก้ปัญหาของรัฐบาลเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ นอกจากนี้  องค์การอนามัยโลกยัง
ยกย่องว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบความส าเร็จเป็นอันดับ 3 ของโลกในการรับมือการแพร่ระบาดของโรค        
โควิด – 19 ได้เป็นอย่างดี เพราะความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่ช่วยกัน และประเทศไทยยังสามารถ
รักษาระดับหนี้สาธารณะทั่วโลกให้อยู่ในระดับดีได้ รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน    
ด้วยการใช้มาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง เช่น ลดภาระค่าของชีพลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ
เพ่ือลดผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ ตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือเรื่องค่าน้ ามันในกลุ่มรถรับจ้าง 
ช่วยเหลือเรื่องแก๊สหุงต้มในครัวเรือน รักษาระดับราคาน้ ามันดีเซล ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล 
จ าหน่ายสินค้าราคาถูกผ่านรายการธงฟ้า รักสาระดับเงินเฟ้อให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด รัฐบาลพยายาม
ท าหน้าที่ให้ดีที่สุดประคับประคองประเทศให้ผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ วิกฤตเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะแย่ลง  
ในปีนี้และปีหน้า ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมแผนไว้เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน เตรียมแผนความมั่นคง     
ด้านพลังงานเพ่ือรับมือกับวิกฤตพลังงาน ประเทศไทยยังมีเสถียรภาพและมีความสามารถ และมีความสามารถ
ในการแข่งขัน ราคาน้ ามันของไทยในอาเซียนยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืน อยู่ในล าดับที่ 8 ของภูมิภาค
อาเซียน อัตราเงินเฟ้อของไทยอยู่ที่ร้อยละ 7.66 เป็นอันดับที่ 103 จาก 185 ประเทศทั่วโลก จุดแข็งของ
ประเทศไทยคือมีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตทุกวิกฤต เพียงแต่เราต้องร่วมมือกันและมีความสามัคคีกัน
ประเทศไทยมีหลายอย่างที่ประเทศอ่ืนไม่มีเช่นมีอัตราหนี้ต่อ GDP ต่ า และไม่มีหนี้ เงินตราต่างประเทศ         
แม้จะมีก็มีจ านวนน้อยมากเพราะเรากู้ในประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยคงอันดับความน่าเชื่อถือในทางที่ดี    
แม้จะผ่านวิกฤตมา 2 ปี แต่เงินส ารองระหว่างประเทศยังสูงเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ปัจจุบันมูลค่าเงินส ารอง
ระหว่างประเทศของไทยอยู่ที่ประมาณ 2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ    
หลายประเทศและยังมากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นของไทยถึง 4 เท่า สิ่งเหล่านี้คือความมั่นคงของประเทศ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร เราจะไม่ประสบกับภาวะขาดแคลนอาหาร     
อีกทั้ง เรามีค่าครองชีพที่ต่ า มีที่ดินและค่าที่อยู่อาศัยที่ถูก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากมาพักผ่อน            
เวลาที่เหลือของรัฐบาลอีก 250 วันรัฐบาลจะท าทุกทางเพ่ือพาชาติออกจากวิกฤติให้ได้มากท่ีสุด 

ต่อข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลกู้เงินมากที่สุดนั้น ในการกู้เงินมานั้นในช่วงปี 2557 ถึง 2565    
เป็นช่วงเวลาที่การลงทุนภาครัฐมีมากที่สุดมีจ านวนถึง 179 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.66 ล้านล้านบาท   
เป็นเงินกู้ 2.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้มาลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น การคมนาคม การประปา      
ที่อยู่อาศัย พลังงาน ซึ่งเป็นการลงทุนเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน และเห็นเป็นรูปธรรมแล้วจ านวนทั้งสิ้น 
75 โครงการ และอยู่ในระหว่างด าเนินการจ านวน 104 โครงการ อาทิ โครงการรถไฟรางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ 
- ชุมพร คืบหน้าร้อยละ 92 พร้อมจะเปิดให้บริการช่วงปลายปี 2565 รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน คาดว่า      
จะใช้ได้ในเฟสหนึ่งปลายปี 2569 โครงการรถไฟฟ้าสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โครงการ   
บ้านเอ้ืออาทรระยะที่ 5 โครงการก่อสร้างผลิตยารังสิตระยะที่ 2 ขององค์การเภสัชกรรม คืบหน้าแล้วกว่า    
ร้อยละ 40 คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในปี 2565 นอกจาก 8 ปีที่กู้เงินมาลงทุนภาครัฐได้มากที่สุดแล้วยังเป็น     
8 ปีที่มีการช าระหนี้มากที่สุด รวมทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านล้านบาท มากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา รัฐบาลยืนยันว่า   
ยังมีศักยภาพในการช าระหนี้ ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้แม้แต่ครั้งเดียว สถานะทางการเงินการคลังยังคงมี
เสถียรภาพและเข้มแข็งอยู่ ส าหรับหนี้ครัวเรือนนั้น รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้       
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ภาคครัวเรือน มีการตั้งคณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชน โดยให้ความส าคัญใน 3 ประเด็น   
คือ เคลียร์หนี้เก่า มีช่องทางปรับโครงสร้างหนี้เพ่ิมแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีพได้
และมีที่พ่ึงพิงมีช่องทางให้ค าปรึกษาในระยะแรกมุ่งเน้นที่ลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.) ลูกหนี้
ข้าราชการครู และต ารวจ ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ลูกหนี้ SMEs โดยช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.     
ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้จ านวนกว่า 260,000 ราย รวมถึงลูกหนี้ กยศ. ที่ร่วมไกลเกลี่ยหนี้สามารถไกลเกลี่ยหนี้
ได้ร้อยละร้อย คิดเป็นจ านวน 19,513 ราย รวมถึงออกแนวทางในการช่วยเหลือตามลักษณะลูกหนี้          
แก้ไขหนี้สินข้าราชการครู และต ารวจ โดยให้มีเงินเดือนเหลือร้อยละ 30 ของเงินเดือนและสามารถกู้เงิน
สหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ า มีสถานีแปลงหนี้ครูและให้ค าปรึกษาในทุกเขตพ้ืนที่ มีคู่ลงทะเบียนแก้ไขหนี้สิน  
แล้วจ านวน 41,000 ราย แก้ไขหนี้สินข้าราชการต ารวจกว่า 4,020 นาย โดยรวมหนี้มาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจเพียงแห่งเดียว ส่วนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้รับการแก้ไขหนี้ เสีย 83,909 บัญชี          
โดยมีคลินิกแกห้นี้ ขยายเวลาการรับช าระหนี้คืนและลดอัตราดอกเบี้ย มีการช่วยค้ าประกันลูกหนี้ ผ่านโครงการ
สินเชื่อ Soft Loan โครงการพักทรัพย์พักหนี้ และโครงการ SMEs ที่มีเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายและ      
ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม  

สถานการณ์ความยากจนในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2563 มีสัดส่วนคนยากจนคิดเป็น
ร้อยละ 6.2 คิดเป็นจ านวน 4.4 ล้านคน ลดจากปีก่อนที่มีจ านวน 4.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4.83 สิ่งที่รัฐบาล
ต้องคิดคือจะท าอย่างไรให้คนจนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้มากขึ้น เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า วันนี้รัฐบาล   
มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความยากจนในครัวเรือน โดยการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน     
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัญหาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยมีทีมพ่ีเลี้ยงและทีมปฏิบัติการลงพ้ืนที่ทุกครัวเรือนเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและก าหนด   
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ โดยให้ความช่วยเหลือในมิติของสุขภาพ ด้วยการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาส่งเสริม   
ให้เกิดการออกก าลังกาย มิติความเป็นอยู่ แก้ไขโดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้านซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัย
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค มิติการศึกษา แก้ไขโดยจัดกลุ่มสนใจการอ่านเขียนขั้นพ้ืนฐานส่งเสริม
การเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนฝึกอบรมฝีมือแรงงานในระยะสั้น มิติรายได้ แก้ไขโดยส่งเสริมการปลูก
พืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวสนับสนุนพันธุ์พืชพันธ์สัตว์เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับครัวเรือนที่มีอาชีพรับจ้าง
มีความต้องการพัฒนาพัฒนาทักษะด้านอาชีพอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก้ไขโดยพัฒนาทักษะพัฒนาฝีมือ
แรงงานสนับสนุนการประกอบอาชีพการจ้างงาน มิติการเข้าถึงการบริการภาครัฐ แก้ไขโดยให้การสงเคราะห์
เครื่องอุปโภคบริโภครายเดือนและการดูแลโดยชุมชน จากการด าเนินงานที่ผ่านมาครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือ
และบันทึกลงใน Logbook จ านวน 602,572 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.37 อยู่ในระหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ 49,772 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ในด้านการเกษตร รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจฐานรากทุกจังหวัด ถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่คลอบคลุม 70,000 กว่าหมู่บ้าน    
7,000 ต าบล 878 อ าเภอ รวมกรุงเทพฯ โดยเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตร    
ของไทย โดยเฉพาะปัญหาความยากจน หนี้สิน และความเหลื่อมล้ า ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้มาเรื่อย ๆ         
สร้างกลไกการท างาน ความร่วมมือในทุกระดับ โดยนายกรับมนตรีเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ขอเพียง
ความร่วมมือและความเข้าใจ  

 



11 

 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัว รักษาเกียรติภูมิ
ศักดิ์ศรีคนไทยมาเสมอ ใช้นโยบายการทูตเชิงรุก ด้วยความสมดุลให้ทุกฝ่ายยอมรับไทย ตนเยือนต่างประเทศ
อย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ 75 ครั้ง ให้การต้อนรับผู้น าต่างประเทศเยือน
ประเทศไทย 29 ครั้ง การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกล 13 การประชุม    
มีโอกาสได้พบผู้น าประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งตนได้เสนอแนวทางที่สร้างสรรค์ของไทยในการ
แสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ ในประเด็นหลัก ทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน SEP for SDGs โมเดลเศรษฐกิจ BCG     
การลดโลกร้อน การฟ้ืนฟูยุค Next Normal เป็นต้น พร้อมเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ชวนทุกชาติให้เข้ามา
ลงทุน เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ขยายผลการปฏิบัติต่าง ๆ ไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านตามนโยบาย Thailand+1 
หรือ +2 +3 ซึ่ งได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมระหว่างประเทศ               
ในหลายโอกาส นอกจากนี้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเยือน การประชุมร่วมกันกับประมุขรัฐและผู้น ารัฐบาล     
120 ครั้ง ผู้บริหารระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศ 44 ครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลต่างประเทศ   
129 ครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนต่างประเทศ 118 คณะ ในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือ
เอเชีย เมื่อปี 2559 ถือเป็นจุดเริ่มต้นสถานการณ์ในประวัติศาสตร์ของเรา คือมีโอกาสได้เข้าเฝ้าและพบหารือ
กับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย    
เพ่ือหารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย น าไปสู่การเข้าเฝ้าพัฒนาความสัมพันธ์กับ
มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในช่วงการประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2562 และ
สามารถท าส าเร็จ กลับมามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ซึ่งมีความร่วมมือทั้งภาครัฐกับ
ภาคเอกชน การเปิดการท่องเที่ยว การส่งออกอาหาร สินค้าเกษตร พลังงาน แรงงาน เป็นต้น 

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอย้ าว่าประเทศไทย
จะต้องเป็นผู้ด าเนินการลงทุนในโครงการทั้งหมด สิทธิประโยชน์ต้องเป็นของประเทศไทยตลอดเส้นทาง        
แต่ก็มีปัญหาพอสมควรเพราะประเทศจีนไม่ได้ด าเนินการแบบนี้กับประเทศไหน แต่ยอมให้ไทยท า ซึ่งถ้าหาก
เปรียบเทียบกับของประเทศเพ่ือนบ้านจะพบว่า รถไฟของประเทศเพ่ือนบ้านนั้นเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง
ประเทศนั้น ๆ กับจีน โดยประเทศนั้นลงทุนร้อยละ 30 จีนลงทุนร้อยละ 70 รถไฟความเร็วสูงไทย - จีนมีต้นทุน
กิโลเมตรละ 358 ล้านบาท ซึ่งถูกกว่ารถไฟสายที่ว่าซึ่งเป็นทางเดี่ยวและมีต้นทุนกิโลเมตรละ 480 ล้านบาท     
ซึ่งเปรียบเทียบแล้ว ไทยมีต้นทุนที่ต่ ากว่า เป็นทางคู่ และมีความเร็วที่ต่างกัน โดยมีเป้าหมายหลักที่จะ       
เชื่อมต่อไปยัง One belt one road และไปถึงยุโรปตะวันออกเพ่ือเชื่อมต่อเส้นทางของประเทศนั้น ไทยลงทุน
เอง เพราะเราจะได้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศเองได้ มีอิสระในการก าหนดแผนการเดินรถ        
ไม่เสียสิทธิ์ในการใช้พ้ืนที่ข้างทางรางรถไฟ บริหารจัดการได้เอง เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ทางรางอีกด้วย 

กรณีเหมืองแร่อัครา อยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะมีกระบวนการที่แตกต่าง   
จากศาลอ่ืน ๆ ซึ่งมีการแนะน าให้มีการเจรจากันเพ่ือท าความเข้าใจในแต่ละประเด็น โดยอยู่ในขั้นตอนของ   
การด าเนินการ จึงขอให้ระมัดระวังอย่างที่สุด ซึ่งในขั้นแรกเป็นเรื่องเฉพาะของกระทรวงนั้น ๆ จึงถูกสั่งให้ระงับ
เป็นการชั่วคราวก่อนเพ่ือให้มีการตรวจสอบให้เรียบร้อย และขอให้ปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ ยืนยันว่าตนค านึงถึง
สุขภาพแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญ ทุกอย่างท าตามระเบียบ ไม่น างบประมาณมาใช้ส่วนตัวแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อกรณี
ดังกล่าวมีการร้องเรียน ก็ต้องด าเนินไปตามขั้นตอน และหากท าได้ตามระเบียบก็สามารถเปิดต่อได้             
โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ในส่วนของ Long Visa วัตถุประสงค์ก็เพ่ือจะให้ชาวต่างชาติ       
ที่มีศักยภาพสูง มาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ของประเทศไทย เพ่ือผลดีต่อเศรษฐกิจผ่านการ
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ลงทุน ท่องเที่ยว การซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศ จะต้องเป็นผู้ ที่มีก าลังซื้อสูง เป็นผู้มีทักษะสูง         
เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง และกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ระยะเวลา
มาตรการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2569 การถือครองที่ดินนั้นเป็นมาตรการเพ่ือจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่       
แต่ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น น าเงินมาลงทุนในธุรกิจไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาทในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ถือครองได้ไม่เกิน 1 ไร่ต่อคนเพ่ืออยู่อาศัย ส่วนการกังวลถึงการเสียพ้ืนที่ของไทย ตนคิดว่าเรามีกฎหมายดูแล
อยู่แล้ว แต่ขอยกตัวอย่างว่าถ้า 5 ปีแล้ว มีชาวต่างชาติมาตามเงื่อนไขดังกล่าว 1 ล้านคน ภายใน 5 ปี ในที่ดิน
ถือครองไม่เกิน 1 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.3 ของประเทศไทยทั้งหมด 320 ล้านไร่ และต้องเป็นพ้ืนที่
ตามมาตรการเท่านั้น จะท าให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศอย่างน้อยในระบบกว่า 1 ล้านล้านบาท 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ตอบชี้แจงประเด็นค่าไฟฟ้าว่า ตัวเลขที่ใช้ในการค านวณด้วยวิธีการที่ถูกต้องก าลังการผลิตส ารองเหลือเพียง    
ร้อยละ 35 ในการค านวณนั้นมีการวางแผนล่วงหน้าหลายปี เป็นการประมาณการในการใช้พลังงานจากวิกฤต
ด้านพลังงานที่เกิดขึ้นเป็นเหตุท าให้ความต้องการไฟฟ้าลดลง เมื่อลดลงก าลังการผลิตจ าเป็นจะต้องมีการลงทุน
ล่วงหน้าจึงท าให้เกินขึ้นมาได้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ก็เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน ก าลังการผลิตส ารองอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากไม่มีใครทราบว่าในอนาคตที่ท าการพยากรณ์จะมีเหตุการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตเกิดขึ้น ในแผนมีการ
ปรับปรุงลดก าลังการผลิตของปี 2565 ให้ลดลง ให้สอดคล้องกับสภาพจริงโดยลดก าลังการผลิตลง 3,000      
เมกะวัตต์ และมีการพยากรณ์ไว้เผื่อส าหรับการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นจากการมียานยนต์ไฟฟ้า ภายใน 5 - 7 ปี 
ต่อจากนี้ก าลังการผลิตก็จะกลับมาสู่ค่าปกติ ร้อยละ 15 - 20 มีการเพ่ิมก าลังการผลิตมาทดแทนของเก่า      
เพ่ือส ารองพลังงานภายใน 7 ปี ดังนั้นแผนการทั้งหมดได้ท าการทบทวนอย่างสม่ าเสมออยู่แล้ว เพ่ือให้มี      
ความเหมาะสมกับความต้องการใช้พลังงาน  

ส าหรับก าลังการผลิตใหม่ต่าง ๆ เช่น ขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ซึ่งมีขนาดก าลังผลิต 
200 ถึง 300 เมกะวัตต์ อาจท าให้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าแพงขึ้น แต่เป็นนโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด
ได้ค านวณค่าไฟฟ้ามาแล้ว แม้จะมีราคาแพงแต่ก็คุ้มค่า ดีกว่าปล่อยให้เกิดปัญหาขยะล้นประเทศ ซึ่งจะเป็น
ปัญหากับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องเสียค่าก าจัดขยะเป็นจ านวนมหาศาล หากน าขยะเหล่านี้มาผลิต
เป็นกระแสไฟฟ้าจะเป็นการสร้างประโยชน์และเป็นการรักษาธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง แม้จะ
มีต้นทุนการผลิตที่แพง เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้แต่จะมีคุณค่ามากกว่า ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นนั้น  
คิดเป็นราคาเพียง 1 สตางค์ ไม่ใช่ 25 สตางค์ อย่างที่ได้กล่าวมา ราคา 25 สตางค์เป็นราคาในอดีตที่ท ามาก่อน
หน้านี้แล้วก่อนที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี การด าเนินการเรื่องเหล่านี้
ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง  

ส่วนการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า รัฐบาลก็ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง การสร้าง
เขื่อน เป็นการตอบโจทย์เรื่องพลังงานสะอาด และมีการรับประกันการซื้อขายไฟฟ้าปริมาณขั้นต่ า เพราะการ
ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานน้ า ต้องซื้อตามปริมาณที่ผลิตได้จริง ผู้ที่รับประกันคือผู้ประกอบการ ที่ต้องมีการ
รับประกันขั้นต่ า อันจะเป็นการแก้ปัญหาค่าพร้อมจ่ายที่ในอดีตที่ผ่านมามีการจ่ายค่าพร้อมจ่ายในราคาสูง 
เพราะเป็นการประมาณการล่วงหน้า กระบวนการที่ด าเนินการอยู่เป็นไปอย่างมีขั้นตอน ถือเป็นลักษณะดีของ
การซื้อไฟฟ้าจากพลังงานน้ า ส าหรับผลกระทบด้านนิเวศต่าง ๆ นั้น การอนุมัติซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนมีขั้นตอน
กระบวนการชัดเจนซึ่งหากอนุมัติวันนี้ จะใช้เวลาก่อสร้าง 6 - 7 ปี ราคาก็ไม่แพงแม้ว่าจะสูงสุดอยู่ที่ 2.90 บาท
ต่อหน่วย แต่เทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบันก็ยังถูกกว่า และราคานี้จะคงที่ตลอดอายุสัญญา 30 ปี ส่วนเรื่อง
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ข้อกังวลจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนั้น ก็มีคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง พิจารณาความเหมาะสมของเขื่อน  
ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานเขื่อนที่จะสร้างโครงการเหล่านี้ไม่ได้ด าเนินการโดยพลการกระบวนการอนุมัติ 
การสร้างเขื่อนต้องค านึงถึงมาตรฐานและปัญหาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานของเขื่อนต้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
ด้วย การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมเขื่อนมีการดูแลครบถ้วนเป็นระบบ และปัจจัยส าคัญคือจะไม่มีภาวะน้ าแล้ง 
เนื่องจากแหล่งรายได้ของเขื่อน ต้องมาจากการที่น้ าไหลผ่านเขื่อน หากน้ าไม่ไหลผ่านเขื่อนจะไม่มีรายได้ 
เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า ต้องมีน้ าออกจากเขื่อน จึงจะไม่มีภาวะน้ าในเขื่อนแล้งอย่างแน่นอน ดังนั้น              
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP)           
ที่ปรับปรุงใหม่ จะมีสัดส่วนพลังงานสะอาดเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ไทยกลายเป็นต้นแบบผู้สร้างความเป็นกลางทาง
คาร์บอนในภูมิภาค 

ทั้งนี้ การค านวณค่าไฟฟ้า จะมีส านักงานคณะกรรมการกิจการไฟฟ้าในการค านวณค่าไฟฟ้า
โดยจะค านวณอย่างเป็นระบบ และใช้วิธีการเดียวกันมาโดยตลอดทุกรัฐบาล ค่าไฟฟ้าฐานจะค านวณโดยเอาค่า 
FT ณ เวลานั้นมาใส่ โดยต้องสะท้อนต้นทุนและดูแลกลุ่มเปราะบาง ต้นทุนที่ผ่านมานั้น มีราคาสูงขึ้นเนื่องจาก
การน าเข้าก๊าซธรรมชาติเพ่ือผลิตไฟฟ้าในราคาที่สูงขึ้น คาดว่าสิ้นเดือนกรกฎาคมจะมีความชัดเจนมากขึ้น       
ซึ่งรัฐบาลให้นโยบายไปแล้วว่าการค านวณราคาต้องสะท้อนต้นทุนและต้องดูแลกลุ่มเปราะบางด้วย ที่ผ่านมา
รัฐบาลดูแลกลุ่มเปราะบางทุกครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยกว่า 300 หน่วยต่อเดือน ยังจ่ายค่าไฟฟ้าราคาเดิมที่เคยจ่าย
เมื่อเดือนมกราคม ทั้งนี้ การปรับลดและตรึงค่า FT จะบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด      
มาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานของรัฐบาลที่ได้ด าเนินการไป ได้แก่ การลดค่าไฟฟ้าครัวเรือนและกิจการขนาด
เล็กรวม 22,000,000 ราย ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราไฟฟ้าต่ าสุด  และคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้ารวม 
8,000,000 ราย ส าหรับราคาน้ ามันนั้น มีการทบทวนโครงสร้างราคาน้ ามันมาโดยตลอด และพยายามท าราคา
ให้มีความเหมาะสม แต่สิ่งส าคัญคือต้องแข่งขันกับต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ราคาน้ ามันเฉลี่ยของประเทศไทยนั้น 
เมื่อเทียบกับราคาน้ ามันเฉลี่ยในอาเซียนจะพบว่าราคาน้ ามันของประเทศไทยไม่ได้แพงที่สุด  ราคาน้ ามันของ
ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 7 เมื่อสถานการณ์มีความผันผวนท าให้ราคาน้ ามันมีความผันผวน รัฐบาลได้มีการ
ดูแลราคาน้ ามัน โดยเฉพาะราคาน้ ามันดีเซลเพราะมีผลกระทบต่อเรื่องเงินเฟ้อและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลพยายามประคับประคองราคาน้ ามัน เงินของกองทุนน้ ามันล้วนแต่น ามาใช้ในการประคับประคองราคา
น้ ามัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังดูแลราคาก๊าซหุงต้มเพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับประชาชน ราคาก๊าซหุงต้มของประเทศ
ไทยอยู่ที่ 378 บาท และรัฐบาลก็ยังคงอุดหนุนอยู่ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลได้ท ามาตลอดคือดูแลประชาชนใน
หลายมาตรการเกี่ยวกับด้านพลังงาน ทั้งการตรึงราคาน้ ามันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ลดการเก็บเงิน     
เข้ากองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปรับลดภาษีสรรพสามิตช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มี
ใบอนุญาต ในส่วนของก๊าซหุงต้มนั้นมีการตรึงราคาขายปลีกนานกว่าสองปีช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มี         
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายระยะเวลาช่วยส่วนลดราคา LPG กลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอย ในส่วนของ NGV นั้น 
มีการตรึงราคาขายปลีกรถทั่วไปและตรึงราคาขายปลีกรถสาธารณะตรึงราคาขายปลีกแท็กซี่ภายใต้โครงการ 
NGV เพ่ือลมหายใจเดียวกัน ทั้งนี้ จะเห็นว่า ในช่วงวิกฤตตั้งแต่ปี 2563 ถึงกรกฎาคม 2565 รัฐบาลได้ใช้เงิน  
เข้าไปลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานขาขึ้นแล้วรวมเป็นเงิน อยู่ที่ 237 ,755 ล้านบาท เพ่ือประคับประคอง
เศรษฐกิจในภาพรวม แม้ว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะมีทิศทางเริ่มฟ้ืนตัว แต่อาจค่อนข้างช้า เพราะไทย     
ยังต้องพ่ึงพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ยังมีอยู่ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาล
จะต้องดูแลต่อไป   



14 

 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ตอบชี้แจงว่า จากกรณีที่มีสมาชิกอภิปรายถึงพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีเมื่อไปร่วมงานต่างประเทศว่า     
ชอบก้มหน้า โดยแท้จริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น นายกรัฐมนตรีสามารถเจรจาและน าเสนอท่าทีของประเทศไทย    
จนหลาย ๆ ประเทศมีความเชื่อมั่น สะท้อนได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ เมื่อปี 2564 ที่ทั่วโลกประสบปัญหา
วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด - 19 ขาดแคลน แต่นายกรัฐมนตรีสามารถหารือในเวทีสากล จนนานาประเทศบริจาค
วัคซีนให้กับประเทศไทย รวมเกือบ 10 ล้านโดส มูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการย้ าชัดว่านายกรัฐมนตรี
สามารถพูดคุยเจรจาและได้รับการยอมรับ  ในต่างประเทศเป็นอย่างดี นอกจากนี้ เมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีได้พบ
กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้มีการพูดถึงสถานการณ์ในประเทศยูเครน โดยสะท้อนปัญหาความมั่นคง 
ปัญหามนุษยธรรมที่กระทบต่อประชาชนนานาประเทศ ทั้งเรื่องที่กระทบต่อวิถีชีวิตของคนหรือความขาดแคลน
ในด้านสินค้าต่าง ๆ อันเนื่องมาจากน้ ามันแพง ในระหว่างที่เกิดปัญหาความมั่นคงในสงครามยูเครน และขอให้
สหรัฐอเมริกาเข้าใจประเด็นเหล่านี้ และต้องหาทางช่วยเหลือด้วย โดยทั้งหมดเป็นการพูดสด ไม่มีบทใด ๆ              
ซ่ึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตั้งใจฟังและให้ความสนใจสิ่งที่นายกรัฐมนตรีกล่าวเป็นอย่างมาก  

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบชี้แจงประเด็น    
เหมืองทองอัคราว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้นายกฯใช้มาตรา 44 ระงับท าเหมืองอัคราชั่วคราว โดยไม่ใช้
กฎหมายทั่วไป นายกรัฐมนตรีตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบเกือบ 3 ปี ก่อนใช้มาตรา 44 ตามข้อเสนอ         
เพ่ือความปลอดภัยประชาชน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มใด  ส่วนเอกสารกระทรวง
ต่างประเทศที่ทักท้วงการใช้มาตรา 44 นั้น เป็นการพูดความจริงครึ่งเดียว เอกสารดังกล่าวระบุว่า หากมี   
ความจ าเป็นต้องใช้มาตรา 44 จะต้องท าเพ่ือป้องกันสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม กรณีนี้จึงออกค าสั่งที่
ค านึงถึงสุขภาพประชาชนเป็นส าคัญ  ส่วนที่บริษัททนายฝ่ายไทยประเมินไทยแพ้คดีแน่  ก็ไม่เป็นจริง       
หนังสือดังกล่าว ตนเสนอคณะรัฐมนตรีรายงานการต่อสู้คดี ประเมินว่า ฝ่ายไทยมีโอกาสชนะร้อยละ 66       
แพ้ร้อยละ 34 ไม่ใช่แพ้คดีแน่นอน ถ้าบริษัทคิงส์เกต มีโอกาสชนะได้ค่าเสียหาย 3 หมื่นล้านบาท คงไม่มาเจรจา
รัฐบาลไทย ที่ผ่านมา บริษัทคิงส์เกต ก าไรปีละ 800 ล้านบาท ต้องใช้เวลา 38 ปี จึงได้เงินดังกล่าว ถ้าคิดว่า
ชนะแน่ คงไม่เจรจา ถ้าได้เงิน 30,000 ล้านบาทแน่นอน หลังจากบริษัทคิงส์เกตเห็นข้อต่อสู้ฝ่ายไทย จึงเข้าใจ
สิ่งที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ ทางบริษัทอัคราจึงกลับมาขอประทานอาชญาบัตร       
พ้ืนที่ 44 แปลง ส่วนการขออาชญาบัตรแสนกว่าไร่  ปัจจุบันยังไม่เดินเรื่องขอ ยังไม่อนุญาตใด ๆ หากมา
เดินเรื่อง ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับอนุญาต ต้องดูแผนส ารวจมีความเหมาะสมหรือไม่  ส่วนกรณีส านักงาน
อัยการสูงสุดมีหนังสือทักท้วงให้ยกเลิกมาตรา 44 แต่นายกรัฐมนตรีไม่ฟังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมไม่เคย
ได้รับหนังสือดังกล่าว ยืนยันว่าคณะกรรมการระงับข้อพิพาทไม่เคยเสนอให้ระงับค าสั่ง  คสช. ส่วนที่ ไอ้โม่ง      
2 คน อยู่เบื้องหลังสั่งการแก้ปัญหา ทั้งที่ไม่ใช่คณะท างานแก้ปัญหานั้น คาดว่า คงหมายถึง นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี และนายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การที่ 2 คนให้
ค าปรึกษาเป็นผลดีต่อฝ่ายไทย ไม่ได้ท าให้เสียประโยชน์หรือแทรกแซงอะไร 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจง ประเด็นเกี่ยวกับ
หนี้ครัวเรือน ดังนี้ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในความดูแลของสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน   
เฉพาะกิจของรัฐ สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ปรับลดลงจากร้อยละ 90 ในไตรมาสสองของปี 2564          
เป็นร้อยละ 89.2 ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามอัตราการเร่งตัวขึ้นของ GDP เป็นอัตราที่ชะลอ
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ตัวลงในทุกประเภทสถาบันการเงิน ยกเว้นกลุ่มของ non bank โดยเฉพาะที่เป็นบัตรเครดิตและสินเชื่อ      
ส่วนบุคคล ที่สินเชื่อนั้นยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามความต้องการในการเติมสภาพคล่องของครัวเรือน         
ระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารของเอกชนนั้นสินเชื่อที่ปล่อยทั้งหมดมียอดคงค้างทั้งสิ้น 65 ล้านล้านบาท 
สัดส่วนของหนี้รายย่อยประมาณร้อยละ 34.5 คิดเป็นประมาณ 5.26 ล้านล้านบาท ประมาณร้อยละ 32     
ของ GDP นี่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 17 ที่เหลือร้อยละ 7.7 เป็นหนี้เช่าซื้อและอีกร้อยละ 9.6 เป็นหนี้
สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต คุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้รายย่อยโดยรวมนั้นปรับตัวดีขึ้น ภายใต้มาตรการ
ช่วยเหลือที่ยังมีอยู่ซึ่งจะดูได้จากร้อยละของ NPL ของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2565 นั้น
ร้อยละของ NPL อยู่ที่ 2.93 ลดลงจากไตรมาสที่หนึ่งของปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่มีการระบาดของโรคโควิด - 19
ในขณะนั้นตัว NPL ของระบบธนาคารอยู่ที่  3.04 ลูกหนี้รายย่อยนั้น สัดส่วน NPL ของสินเชื่อรายย่อย         
ในไตรมาสที่หนึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.78 ซึ่งลดลงจากในช่วงไตรมาสที่หนึ่งของปี 2563 ที่อยู่ที่ร้อยละ 3.23 สะท้อน
ให้เห็นว่าในระบบธนาคารพาณิชย์มีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา       
โดยมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและทางกระทรวงการคลัง  มาตรการในสองปีที่ผ่านมานั้นมี
มาตรการส าคัญมีประมาณ 4 เรื่องด้วยกัน คือ 1. การรักษาสภาพคล่องและการเติมเงินใหม่ให้กับครัวเรือน     
ที่เป็นลูกหนี้ โดยการก าหนดหรือลดอัตราผ่อนช าระขั้นต่ าส าหรับบัตรเครดิตจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5  
พบว่าลูกหนี้บัตรเครดิต 1 ใน 3 ประมาณ 3.6 ล้านบัญชีได้ประโยชน์จากมาตรการนี้  เมื่อลดอัตราผ่อนช าระ
แล้วการขยายเพดานวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับจะเพ่ิมขึ้นมาเป็นจาก 1.5 มาเป็น 
2.0 เท่าของรายได้  ส าหรับลูกหนี้ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่ เกิน 30,000 บาท อย่างไรก็ตามต้องดู              
ขีดความสามารถในการช าระหนี้จะมีอย่างไร ส าหรับการเติมเงินให้นั้น เพื่อให้ใช้จ่ายในยามจ าเป็น 2. การแก้ไข
หนี้เดิมหรือการปรับโครงสร้างหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพักช าระหนี้ตามแนวทางการแก้ไขนี่อย่างยั่งยืน ภายใต้
มาตรการหนี้ระยะยาวช่วยให้ลูกหนี้สามารถบริหารจัดการช าระหนี้ได้อย่างเหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับ ส าหรับ
หนี้รายย่อยที่ไม่มีหลักประกันซึ่งเป็น NPL ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท  
จัดให้มี 2 โครงการคือโครงการหมอหนี้หรือคลินิกแก้หนี้ เป็นการช่วยลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียของบัตรเครดิต     
บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันให้มีโอกาสในการแก้ไขหนี้ควบคู่ไปกับการวางแผน     
เพ่ือสร้างวินัยทางการเงิน ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2565 มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการ 83,909 บัญชี โครงการที่สองคือ 
ทางด่วนแก้หนี้ เป็นช่องทางในการติดต่อผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยไปยังสถาบันการเงิน เพ่ือบรรเทา    
ความเดือดร้อนของลูกหนี้ที่ ได้รับความ ช่วยเหลืออย่างล่าช้า โครงการนี้ เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563         
จนถึง 2565 มีลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือไปทั้งสิ้น 269,889 ราย 3. มาตรการช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาในการ
ช าระหนี้เพื่อไม่ให้โดนซ้ าเติม และติดอยู่ในกับดักหนี้ เป็นการปรับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยปรับ
ฐานการคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ ก าหนดเพดานดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ และการก าหนดล าดับการตัด     
ช าระหนี้ 4. การแก้หนี้เพ่ิมเติมร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ จะมีสองเรื่องหลักคือความร่วมมือระหว่างกระทรวง   
การคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของการไกล่เกลี่ยหนี้ และที่กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการ
ไกล่เกลี่ยหนี้ ซึ่งด าเนินการไปทั้งหมด 77 จังหวัด ขณะนี้ได้ด าเนินการไปในระดับหนึ่งแล้ว  การแก้ไขปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครูและต ารวจจากฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูประมาณร้อยละ 80     
เป็นหนี้ภาระหนี้ที่เป็นยอดสะสมอยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาท จากมาตรการที่กระทรวงศึกษาที่ด าเนิน
โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบและขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งหลายในการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 5 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตัดจ่ายเงินเดือน ให้ครูต้องเหลือเงินเดือน        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 มีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลดอัตราดอกเบี้ยทั้งสิ้นประมาณ 70 แห่ง ซึ่งก็ช่วยลดภาระดอกเบี้ย
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ให้กับข้าราชการครูหลาย 1,000 ล้านบาท หนี้ของข้าราชการต ารวจก็เช่นเดียวกัน มีการปรับโครงสร้างหนี้
ให้กับข้าราชการต ารวจ โดยมีการตรวจเช็คฐานข้อมูลเครดิตเพ่ือประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้กับสหกรณ์ 
ส่วนอีกเรื่องคือการปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมและการออก
มาตรการคุ้มครองสิทธิ์ของลูกหนี้ มี 2 เรื่องด้วยกัน คือเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลจากร้อยละ 28 เหลือร้อยละ 25 นอกจากนี้  กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือกับ     
พิโกไฟแนนซ์ ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 33 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตอบชี้แจงประเด็นที่มีการอภิปรายถึงกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม           
ที่กล่าวหาว่ามีการทุจริตนั้น ประเด็นแรกคืองบกลางเพ่ือใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนสามารถขอได้ทุกมหาวิทยาลัย     
ทุกส านักของกระทรวงและหน่วยงานของทุกกระทรวงสามารถของบกลางได้แต่ไม่ได้เป็นการท าแบบ      
ประมูลงาน มีหลักเกณฑ์กติการะเบียบกฎหมายเช่นต้องไม่ซ้ าซ้อนกับงานที่คนอื่นท าอยู่แล้ว ไม่มีการซ้ าซ้อนกับ
งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าโครงการไม่ใช่เกษตรกรแต่เป็นแพทย์แผนไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องกัญชาและสมุนไพร ส่วนการเพราะเหตุนั้นเป็นการเพราะเหตุแบบมีนวัตกรรมสามารถผลิตเห็ดเก็บ      
ดอกเห็ดได้อย่างต่อเนื่องในปริมาณที่เยอะ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมและเป็นงานของกระทรวง นอกจากนั้น
โครงการที่จะขอใช้งบกลางได้ต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนซึ่งผู้ที่จะพิจารณาว่าเร่งด่วน เพียงใดมีคณะกรรมการ
พิจารณาโดยมีส านักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาทั้งในประเด็นของความซ้ าซ้อนและต้องเป็น
ปัญหาเร่งด่วน ส าหรับโครงการที่จัดขึ้นมีความเร่งด่วนเพราะเป็นปัญหาที่เกิดหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 ประชาชนการว่างงาน ประชาชนกลับภูมิล าเนาเนื่องจากไม่มีงานท า ดังนั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงเสนอว่าให้ท าการอบรมให้คนเพาะเห็ด ปลูกกัญชา ท ากัญชา และท าสมุนไพร    
ซึ่งสมุนไพรบางส่วนเกี่ยวข้องกับโรคโควิด – 19 โดยตรง และไม่ได้ใช้เวลาในการเสนอโครงการอย่างเร่งรีบ 
กระทรวงได้รับ ข้อเสนอตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายน มีการขอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อไป
ประกอบการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด เป็นการใช้งบกลางที่เป็นไป
ตามระเบียบ ขณะที่ประเด็นการทุจริตเรื่องวันอบรม อาหาร ไม่มีการค้างคืน ไม่มีปัจจัยการผลิต และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ นั้น เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน เป็นสมมติฐาน ยังไม่ได้เกิดขึ้น และไม่ได้เกิดด้วย นอกจากนี้ เรื่องปัจจัยการ
ผลิตยังไม่ถึงเวลาจ่ายให้ผู้เข้ารับการอบรม อยู่ระหว่างก าลังท าการประมูล e-bidding 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ตอบชี้แจงประเด็น การน า   
ศาสนสมบัติไปหาผลประโยชน์ ดังนี้ ในปี 2556 ประกาศเป็นการทั่วไปของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่องการพัฒนาปรับปรุงที่ดินทั้งแปลงหรือบางส่วนของศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลก (ฝั่งเหนือ) เพ่ือหาผู้ลงทุน
พัฒนาปรับปรุงที่ดินทั้งแปลงหรือบางส่วนโดยก าหนดให้ยื่นซองหลักเกณฑ์ในการปรับปรุง ซึ่งในปี 2557        
มีมติของมหาเถระสมาคมครั้งที่ 6/2557 มติที่ 118 /2557 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่าในการประชุม
มหาเถรสมาคม ครั้งที่ 27/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 บริษัทพร๊อพแมกซ์ จ ากัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 
18 เมษายน 2556 แจ้งว่ามีความประสงค์จะพัฒนาที่ดินโดยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและพัฒนาก่อสร้างใหม่
ในที่ศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลก (ฝั่งเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการให้มี
ความเหมาะสมแก่สภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและสามารถเอ้ือประโยชน์ให้แก่กิจกรรมของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556 และต่อเนื่องมายังปี 2557 
ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับที่แปลงดังกล่าวมาตั้งแต่อดีต ดังนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามา
ท าหน้าที่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีการต่อรองเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ศาสนสมบัตแิห่งนี้เพ่ิมมากขึ้น 
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พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงประเด็นการ
บินล้ าแดนของอากาศยานของเมียนมาว่า กองทัพอากาศมีระบบการตรวจทางอากาศตลอด 24 ชั่วโมง       
ด้วยเรดาร์ของกองทัพอากาศ มีรัศมีในการตรวจจับครอบคลุมไปถึงพ้ืนที่ในระยะห่างจากชายแดนเพ่ือตรวจจับ
เครื่องบินที่ท าการบินใกล้กับชายแดน พร้อมกับมีหน่วยบินที่ เตรียมพร้อม ที่จะปฏิบัติภารกิจรองรับ             
ได้ตลอดเวลา ต่อกรณีดังกล่าว กองทัพอากาศได้ตรวจจับอากาศยานของเมียนมาได้ โดยขณะนั้นได้บินห่างจาก
ชายแดนประเทศไทยประมาณ 100 ไมล์ทะเล 180 กิโลเมตร ยุทธการอากาศจึงได้ท าการพิสูจน์ฝ่าย เมื่อทราบ
ว่าเป็นเครื่องบินรบ MiG - 29 จึงได้มีการเฝ้าติดตามตลอดเวลา จนเครื่องบินล าดังกล่าวบินกลับไปในดินแดน
ของเมียนมา เป็นเพียงการบินล้ าเข้ามาในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้  ภายหลังกองทัพอากาศ จับเรดาร์ได้           
ก็ได้ยกระดับป้องกันประเทศ ได้สั่งตอบโต้ทันที พร้อมกับได้ท าการประท้วงผ่านไปที่ทูตทหารอากาศไทย 
ประจ าเมียนมา ขณะเดียวกันกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย - เมียนมา (TBC) ได้ท าการประท้วง
เช่นเดียวกัน โดยขอยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ตั้ งแต่การตรวจจับ การสั่ งการ               
การเตรียมพร้อมสั่งการ เป็นไปตามการปฏิบัติหลักสากล ตามกฎหมาย ตามกฎการใช้ก าลังข้อบังคับหรือ      
การสั่งการที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการตัดสินใจการด าเนินการเป็นไปตามการปฏิบัติทางทหารและทางการทูต 
ส าหรับการไปประชุมของแม่ทัพภาคที่ 3 ในประเทศเมียนมา เป็นกลไกความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง   
4 ประเทศ เป็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย - เมียนมา ซึ่งเป็นการประชุมตามปกติ โดย
เนื้อหาการประชุมพูดถึงการร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ เรื่องการพัฒนาชายแดนร่วมกันเรื่องของ
การป้องกันการผิดกฎหมายตามแนวชายแดน การหลบหนีเข้าเมือง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทาง
อากาศของเมียนมาแต่อย่างใด ส าหรับประเด็นข่าวสารหรือ IO นั้น กระทรวงกลาโหมไม่มีนโยบายที่จะใช้
บริการดังกล่าว ไปด าเนินการต่อบุคคล ไม่มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคลแต่อย่างใด โดยกระทรวงกลาโหมได้มีการ
จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงและตอบโต้ ป้องกัน
ข่าวปลอมเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
วงกว้าง กรณีใช้สปายแวร์สอดแนมนักการเมือง นักเคลื่อนไหวทางการเมือง รัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายที่ใช้
สปายแวร์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ของบุคคลใด และไม่มีนโยบายหรือการก าหนดให้ใช้ข่าวสารใดกระทบต่อสิทธิ
ของบุคคล ประชาชนทั่วไป ส่วนสปายแวร์ที่สมาชิกอภิปรายนั้น ระบุว่ามีการส่งอีเมล์แจ้งเตือน พบว่าไม่ส่ง
เฉพาะประเทศไทย แต่ส่งไป 45 ประเทศท่ัวโลก หากตรวจพบเพ่ือแจ้งเตือนให้มีการป้องกัน 

  เมื่อมีการอภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้นัดประชุมต่อในวันศุกร์ที่              
22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา และสั่งพักการประชุมเวลา 23.32  นาฬิกา    
 
 
พักประชุมเวลา 23.32 นาฬิกา 
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